



ที่ นศ ๐๐๒๒/ว๖๐๓๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคใต้ ระยะที่ ๒

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม จำนวน ๒ แผ่น
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท เมก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พิคคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคใต้ ระยะที่ ๒ ตามสัญญาจ้างออกแบบเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยขั้นตอนการดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดของงานดังกล่าว ต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ดำเนินการโดยให้มีการนำเสนอขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ และผลการออกแบบขั้นต้น พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกำหนดการประชุมในพื้นที่ชุมชนฉวางและชุมชนต่อเนื่อง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร.๐๗๕-๓๔๐๔๗๓ ต่อ ๑๑๔

กำหนดการประชุมครั้งที่ 1 ในขั้นการศึกษาความเหมาะสม
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด
ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคใต้ ระยะที่ 2
พื้นที่ชุมชนฉวางและชุมชนต่อเนื่อง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM

-
- 08.30 น. – 08.45 น. ณ เวทีหลัก ลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ส่วนการเข้าร่วมประชุมแบบทางไกลออนไลน์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ศึกษาข้อมูลการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจริง)
- 08.45 น. - 09.00 น. ณ เวทีหลัก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมภายในห้องประชุมและทางไกลออนไลน์ แนะนำผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และจากกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
โดย ผู้แทนกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ
- 09.00 น.- 09.10 น. กล่าวรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ณ เวทีหลัก พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
โดย ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
- 09.10 น.- 09.20 น. กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 1 ณ เวทีหลัก พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 09.20 น. - 09.40 น. ณ เวทีหลัก นำเสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ และผลการออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design) ผลที่ได้จากการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
โดย ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญ

- 09.40 น. – 11.30 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผู้จัดการโครงการ /ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม /ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและนักวิชาการ เป็นผู้คอยกำกับและจัดลำดับผู้ที่ต้องการซักถามให้พิธีกร เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
- 11.30 น. - 11.50 น. สรุปประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประชุม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา โดย ผู้แทนกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ
- 11.50 น. - 12.00 น. กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา โดย ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง